

BÁO CÁO**Tổng kết Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 16 năm 2021**

Thực hiện Kế hoạch số 372-KH/TWĐTN-TNTH ngày 15/4/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, Ban Thường vụ Thành Đoàn báo cáo tổng kết Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 16 năm 2021, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

Ban Thường vụ Thành Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 314-KH/TĐTN-BTNTH ngày 06/5/2021 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 16 năm 2021 cùng các văn bản chung về những hoạt động, công việc cụ thể được triển khai xuyên suốt từ cấp Thành đến cấp cơ sở, trong đó, các công trình, phân việc, chỉ tiêu được chỉ đạo thực hiện cơ bản theo quan điểm “3 chung”: Chung ngày cao điểm - Chung chỉ tiêu - Chung công trình, đồng thời, tập trung vào các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đã phân công cán bộ Thành Đoàn tham gia Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Thành gồm 12 thành viên¹. Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Thành chủ động phân công thành viên Ban Chỉ huy phụ trách các nội dung cụ thể của chiến dịch.

Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Thành đã xác lập cụ thể các tuyến nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch, triển khai tại Hội nghị trực tuyến triển khai hoạt động hè và các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2021. Một trong những điểm mới của chiến dịch là triển khai thực hiện trong thời gian 10 tuần (nhiều hơn 06 tuần so với các năm trước) do đó, Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành đã xác lập, đảm bảo chế độ giao ban, họp trực tuyến thường xuyên với cơ sở để triển khai các nội dung. Duy trì hiệu quả kênh thông tin giữa cấp Thành và cơ sở thông qua nhóm công việc trên mạng xã hội Zalo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã ban hành công văn chỉ đạo về việc tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19. Ban Chỉ huy Chiến dịch đã xây dựng phương án điều chỉnh phương thức tổ chức chiến dịch chuyển một số nội dung từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến trong đó có vận động chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên là học sinh các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX, cán bộ, giáo viên trẻ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị.

Thực hiện Công văn số 7665-CV/TWĐTN-TNTH ngày 04/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn

¹ Theo Thông báo số 1981-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về phân công cán bộ Thành Đoàn phụ trách tham mưu hoạt động hè, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2021.

quốc” năm 2021, Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Thành đã tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành Thông báo số 2118-TB/TĐTN-BTNTH ngày 13/8/2021 về việc tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021 và phân công cán bộ Thành Đoàn theo dõi, tham dự hoạt động tại cơ sở.

Căn cứ những nội dung chỉ đạo của cấp Thành, các cơ sở Đoàn² đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức chiến dịch gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đơn vị.

2. Công tác phối hợp:

Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức chiến dịch, Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Thành đã chủ động phối hợp với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn triển khai các nội dung. Cụ thể, phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh niên thực hiện chuỗi chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” trực tuyến; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên thực hiện chuỗi chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội trực tuyến; phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành Đoàn tổ chức chuỗi chương trình trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và tư duy sáng tạo...

Ban Chỉ huy Chiến dịch phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên và Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến triển khai vận động đóng góp học bổng “Đồng hành cùng học sinh khó khăn vượt qua đại dịch” trên ứng dụng Ví điện tử MOMO.

Thông qua các hoạt động tình nguyện trực tuyến của chiến dịch cũng đã phối hợp triển khai nhiều nội dung như: Chương trình “Thank you Vietnam” và Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” của Trung ương Đoàn; triển khai tải và sử dụng ứng dụng 1022 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố; hưởng ứng chiến dịch “Lời yêu thương - HTV và bạn” của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh; chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh” của Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) và các hoạt động chung do Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam - Hội đồng Đội Thành phố và Ban Tổ chức, Ban Chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè triển khai, thực hiện.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành đã phát huy tốt trang mạng xã hội để tuyên truyền các hoạt động của chiến dịch, triển khai các hoạt động tình nguyện trực tuyến xuyên suốt trong chiến dịch. Đồng thời thực hiện bộ nhận diện của chiến dịch và triển khai đến cơ sở để thống nhất sử dụng trong các sản phẩm truyền thông của chiến dịch.

Triển khai thực hiện tuyên truyền trên trang cộng đồng của chiến dịch tại địa chỉ <https://www.facebook.com/hocsinhtphcm> đạt hiệu quả cao và có tính kịp thời, lan tỏa. Kết quả, đã có **443** bài biết được đăng tải trên trang cộng đồng của chiến dịch, tiếp cận **3.683.833** người, **472.582** lượt tương tác, **95.512** lượt thích, **34.676** lượt chia sẻ và **30.436** lượt bình luận. Hashtag #hoaphuongdo2021 được

² Bao gồm 22 Quận, Huyện Đoàn, Thành Đoàn Thủ Đức và 03 Đoàn trường Đại học có trường THPT gồm ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

thống nhất sử dụng chung trong chiến dịch đã được hơn **66.000** người sử dụng trong các bài viết trên mạng xã hội với hơn **286.000** bài viết³. Trang cộng đồng của chiến dịch trong thời gian diễn ra đã tăng gần **9.000** lượt thích và **10.000** lượt theo dõi.

Các hoạt động của chiến dịch được quan tâm, đăng tải trên Bản tin tình nguyện hè của Trung ương Đoàn và các trang cộng đồng như Cổng thông tin Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, trang tin điện tử Thành Đoàn, Chuyên mục “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp”. Bên cạnh đó, các hoạt động của chiến dịch cũng được đăng tải thường xuyên trên Báo Mục tím Online⁴.

Bên cạnh các sản phẩm tuyên truyền về chiến dịch và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các Ban Chỉ huy chiến dịch cấp cơ sở cũng thực hiện **231** bộ sản phẩm tuyên truyền trực quan, sinh động gắn với các nội dung hoạt động mà chiến dịch triển khai⁵, thu hút sự quan tâm, theo dõi, tương tác của chiến sĩ tình nguyện.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác chuẩn bị về nội dung, lực lượng và nguồn lực:

1.1. Về nội dung:

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 16 - năm 2021 với chủ đề “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trải nghiệm và trưởng thành” được triển khai từ ngày 06/6/2021 đến ngày 15/8/2021 với 02 chặng nội dung hoạt động:

- Chặng 1: “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ tình nguyện vì cộng đồng”, diễn ra từ ngày 06/6/2021 đến ngày 04/7/2021.

- Chặng 2: “Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ trải nghiệm và trưởng thành”, diễn ra từ ngày 18/7/2021 đến ngày 08/8/2021.

- Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021 (15/8/2021).

Bên cạnh các nội dung hoạt động cụ thể được xác lập, Ban Chỉ huy chiến dịch đã kịp thời, chủ động điều chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, gắn nội dung hoạt động của chiến dịch với chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Lãnh đạo Thành phố, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch ở địa phương, đơn vị và tính gương mẫu trong việc chấp hành các chỉ thị về thực hiện giãn cách trên địa bàn.

1.2. Về lực lượng, địa bàn:

Chiến dịch thu hút **16.339** chiến sĩ chính thức, trong đó có **11.810** chiến sĩ là học sinh các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX và **4.529** chiến sĩ là

³ Theo thống kê của mạng xã hội Facebook.

⁴ Một số tin bài đã được đăng tải: “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trên mặt trận Online”; “Chuyện của cô bạn áo đỏ kết nạp Đảng ở tuổi 18”; “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ cùng chung tay chống dịch”; “Bắt sóng” những hoạt động trực tuyến trong ngày cao điểm Chiến dịch Hoa phượng đỏ; “Nhiều hoạt động sôi nổi trong Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021; Chiến sĩ Hoa phượng đỏ vận động học bổng “Đồng hành cùng học sinh khó khăn vượt qua Covid-19” trên Ví điện tử;...

⁵ Một số chủ đề được cơ sở thực hiện sản phẩm tuyên truyền như kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021); 45 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, “Phòng chống tác hại của ma túy”, “Xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường”, “Vì đàn em thân yêu”, “Cổ vũ 2K3 thi THPT quốc gia”, “Văn hóa giao thông”, “Vui học tiếng Anh”, “Khoa học vui”, “Văn hóa đọc”,...

cán bộ, giáo viên trẻ các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNH - GDTX trên địa bàn Thành phố với **49.043** lượt chiến sĩ tham gia các hoạt động của chiến dịch cả hoạt động trực tiếp và trực tuyến.

100% cơ sở Đoàn có thành lập đội hình chiến sĩ Hoa phượng đỏ tổ chức, triển khai các hoạt động của chiến dịch. Toàn chiến dịch triển khai **364** đội hình bao gồm **113** đội hình thường trực với **3.094** chiến sĩ tham gia và **251** đội hình chuyên⁶ với **13.245** chiến sĩ tham gia. Ước tính có **1.534** chiến sĩ tình nguyện tham gia nhóm cộng đồng “GO VOLUNTEER!” trực tiếp tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cấp Thành.

Địa bàn hoạt động của chiến dịch chỉ tập trung tại 21 Quận - Huyện và thành phố Thủ Đức.

1.3. Về nguồn lực:

Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành và cơ sở đã nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội nhằm phục vụ cho việc triển khai các hoạt động của chiến dịch, trong đó tập trung phần lớn nguồn lực cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Tổng nguồn lực vận động của cấp Thành và cấp cơ sở triển khai các hoạt động trong chiến dịch là khoảng **4.869.955.000** đồng⁷ (gồm kinh phí phối hợp, hiện kim, vật phẩm và công trình tài trợ).

2. Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động:

2.1. Các hoạt động tình nguyện trực tuyến:

Ngay từ đầu chiến dịch, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành đã xác lập trọng tâm đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện trực tuyến thường xuyên, đáp ứng nhu cầu tình nguyện của chiến sĩ trên cơ sở những thành công và bài học kinh nghiệm ghi nhận được trong năm 2020. Kết quả, toàn chiến dịch đã triển khai **07** Chặng tình nguyện trực tuyến với **47** hoạt động⁸ trong suốt chiến dịch từ ngày 06/6 đến ngày 15/9/2021 thu hút **34.047** lượt chiến sĩ tham gia⁹ (tăng 05 chặng tình nguyện trực tuyến và có số lượt chiến sĩ tham gia tăng gấp 7,5 lần so với năm 2020). Điểm mới của chiến dịch là triển khai các hình thức động viên sự tham gia của chiến sĩ gắn với việc hoàn thành các hoạt động như “huy hiệu 4.0”, các danh hiệu “chiến sĩ đồng hành”, “chiến sĩ truyền thông” và “chiến sĩ tích cực” được đính kèm trên Giấy chứng nhận trực tuyến đã tăng thêm tính hấp dẫn, hiệu quả. Ban Chỉ huy Chiến

⁶ Các đội hình chuyên triển khai trong chiến dịch bao gồm: đội hình tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19; đội hình chuyên “Phụ trách thiếu nhi”, “Nụ cười em thơ”, “Cầu nối lịch sử”, “Hoa phượng đỏ 4.0”, “Văn nghệ xung kích”, “Môi trường xanh”.

⁷ Cụ thể: nguồn được cấp (cấp ủy, chính quyền cấp từ ngân sách của đơn vị) là **285.500.000** đồng; nguồn vận động (tiền mặt) là **870.285.000** đồng; nguồn vận động (giá trị vật phẩm được quy ra tiền mặt) là **3.714.170.000** đồng.

⁸ Một số hoạt động tình nguyện trực tuyến đã triển khai như: Ủng hộ “Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19”; Thank you Việt Nam; Chiến sĩ Bluezone; Lan tỏa, vận động quyền góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Chiến sĩ Hoa phượng đỏ vì đàn em thân yêu; “Tích lũy yêu thương”; “Hành trình của hạt”; Review “Quyển sách em yêu”; Thông điệp “Ở nhà vẫn vui”; An toàn giao thông, chuẩn ngay bạn nhé; Tải ngay 1022 - Cùng chung tay chống dịch; Mỗi chiến sĩ Hoa phượng đỏ một ý tưởng sáng tạo cho cộng đồng; Sông Sài Gòn - con sông của Thành phố tôi; Chiến sĩ Hoa phượng đỏ đồng hành cùng chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”;...

⁹ Số liệu dựa trên minh chứng Ban Chỉ huy cấp Thành đề nghị chiến sĩ cung cấp thông qua hệ thống tự động chatbot Messenger sau mỗi chặng để xét duyệt và công nhận kết quả tham gia. Số lượng chiến sĩ tham gia: Chặng 1: **8.077** chiến sĩ; Chặng 2: **6.955** chiến sĩ; Chặng 3: **5.368** chiến sĩ; Chặng 4: **5.370** chiến sĩ; Chặng 5: **3.651** chiến sĩ; Chặng 6: **2.947** chiến sĩ; Chặng đặc biệt: **2.679** chiến sĩ.

dịch cấp Thành đã công nhận và phát hành giấy chứng nhận hoàn thành mỗi chặng hoạt động cho **29.803** lượt chiến sĩ.

Thông qua các hoạt động tình nguyện trực tuyến, các chiến sĩ đã đóng góp **198.528.000** đồng cho “quỹ vắc-xin phòng Covid-19” của Chính phủ, góp phần mang về **30.000** phần quà sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ người dân gặp khó khăn từ Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) trị giá **3.000.000.000** đồng, hơn **100.000** lời cảm ơn tham gia chương trình “Thank you Vietnam” của Trung ương Đoàn sẽ góp phần xây tặng **02** căn nhà nhân ái cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ khó khăn trị giá **170.000.000** đồng và nhiều hoạt động khác góp phần tạo ra những giá trị thực cho cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện trực tuyến của chiến dịch. Ngoài ra, thông qua vận động đóng góp học bổng “Đồng hành cùng học sinh khó khăn vượt qua đại dịch” trực tuyến trên ứng dụng Ví điện tử MOMO đã thu được **27.000.000** đồng sẽ tiến hành trao học bổng cho chiến sĩ và học sinh khó khăn vào đầu năm học 2021 - 2022.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành cũng triển khai các minigame hàng tuần để tạo sân chơi cho chiến sĩ rèn luyện tư duy và phát huy một số kỹ năng trong lĩnh vực Đoàn, Hội thu hút sự hưởng ứng và tương tác của chiến sĩ xuyên suốt chiến dịch.

Song song với các hoạt động của cấp Thành, nhiều cơ sở Đoàn đã chủ động triển khai các hoạt động tình nguyện trực tuyến phù hợp với đặc thù của đơn vị¹⁰ với nhiều nội dung được đầu tư, thu hút chiến sĩ tình nguyện tham gia.

2.2. Ngày hoạt động cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021:

Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021 là lần đầu tiên được Trung ương Đoàn triển khai trên cả nước với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Tại Thành phố, Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Thành đã triển khai cho các cơ sở Đoàn đăng ký hoạt động hưởng ứng và tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành Thông báo về việc tổ chức Ngày hoạt động cao điểm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong ngày hoạt động cao điểm, nhiều hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của chiến sĩ tham gia hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch; thực hiện chăm lo, hỗ trợ cho chiến sĩ tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chiến sĩ tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh không may mắc Covid-19, chăm lo cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi đang là F0, người dân tại các khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn Thành phố được diễn ra thiết thực, hiệu quả, an toàn. Song song đó là các hoạt động tình nguyện trực tuyến được triển khai sôi nổi trên không gian mạng và thực hiện công tác phát triển lực lượng trong chiến dịch¹¹.

2.2.1. Cấp Thành:

Thực hiện Chương trình trực tuyến khởi động ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021 và chuỗi các chương trình, hoạt động trực

¹⁰ Tiêu biểu như Quận Đoàn 1, Quận Đoàn Hóc Môn, Thành Đoàn TP. Thủ Đức, Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5), Đoàn trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận), Đoàn trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú),...

¹¹ Tổ chức kết nạp Đảng cho đồng chí Đào Thị Trang - Đoàn viên Chi đoàn Giáo viên trường Tiểu học An Khánh, chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ phường An Khánh, thành phố Thủ Đức.

tuyển¹²: Chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội với chuyên đề “Kỹ năng tự học hiệu quả và rèn luyện sức khỏe”; Chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” với chủ đề “Cảm xúc nguyệt cầm”; Tọa đàm “Thế hệ Z trong kỷ nguyên chuyên đổi số - Bạn ở đâu?”; chặng hoạt động trực tuyến đặc biệt với chủ đề “Tự hào chiến sĩ Hoa phượng đỏ”¹³.

Ban Chỉ huy Chiến dịch đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên và Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến triển khai vận động đóng góp học bổng “Đồng hành cùng học sinh khó khăn vượt qua đại dịch” trên ứng dụng Ví điện tử MOMO nhằm chăm lo vào đầu năm học mới cho học sinh THPT, Trung tâm GDNN - GDTX khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến sĩ Hoa phượng đỏ không may mắc Covid-19 diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 31/8/2021 với tổng số tiền được quyên góp gần **27.000.000** đồng.

Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Thành phối hợp với Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ Quận Tân Bình và Huyện Nhà Bè đến thăm và trao tặng kinh phí xây dựng Nhà tình bạn, trao tặng góc học tập, quà động viên cho 02 chiến sĩ Hoa phượng đỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nhà Bè¹⁴.

2.2.2. Cấp cơ sở:

Ban Chỉ huy Chiến dịch của 22 Quận, Huyện Đoàn, Thành Đoàn TP. Thủ Đức, Đoàn trường Trung học thực hành Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, hưởng ứng với **46** hoạt động dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến¹⁵. Các đội hình chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ ra quân hỗ trợ tại các điểm tiêm vắc-xin, lấy mẫu xét nghiệm, trực tại các chốt kiểm soát và công tác hậu cần phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các hoạt động trực tuyến cũng được các đơn vị quan tâm triển khai với đa dạng nội dung, hình thức phong phú thu hút sự quan tâm, tương tác của các chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ¹⁶. Ban Chỉ huy Chiến dịch của các Đoàn

¹² Các hoạt động đã thu hút **87.917** người tiếp cận, **13.063** lượt tương tác, **1.314** lượt thích, **2.150** lượt bình luận và **2.836** lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

¹³ Với các hoạt động hưởng ứng thông điệp “3T: Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”: Hoạt động “Kết nối yêu thương - Vui bước đến trường”; Hoạt động “Tự hào chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ”; Hoạt động “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ thích ứng trạng thái “bình thường mới”; Hoạt động “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ giữ hồn dân tộc Việt”; Hoạt động “Thế hệ Z và kỷ nguyên Chuyên đổi số” thu hút gần **3.000** chiến sĩ tình nguyện tham gia.

¹⁴ Đại diện Ban Chỉ huy cấp Thành và Huyện Nhà Bè trao tặng quà động viên trị giá **1.000.000** đồng; đại diện Ban Chỉ huy chiến dịch Quận Tân Bình trao tặng kinh phí xây dựng Nhà tình bạn cho trị giá **60.000.000** đồng và 01 góc học tập trị giá **3.000.000** đồng cho 02 bạn chiến sĩ tích cực có hoàn cảnh khó khăn là Huỳnh Thanh Phúc Thịnh và Huỳnh Thanh Phúc Thạnh, là anh em sinh đôi, học sinh lớp 11A2, trường THPT Phước Kiển (Huyện Nhà Bè).

¹⁵ Cụ thể, chiến sĩ Hoa phượng đỏ của các đơn vị trao tặng hơn **20** suất học bổng, **725** suất quà bao gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, rau củ quả, **1.850** quyển sách, **134** thùng sữa nhằm chăm lo cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ tích cực, các em thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị gần **250.000.000** đồng. Ngoài ra, các chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ quận Tân Bình và quận Bình Thạnh đã tặng hơn **900** suất cơm đến lực lượng trực chốt chặn trong chương trình “Bữa cơm yêu thương”, các chiến sĩ Hoa phượng đỏ Quận 3 trao tặng **100** túi ngũ cốc cho Bệnh viện Dã chiến. Một số đơn vị tích cực triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như Quận Bình Thạnh, Quận 3, Quận Phú Nhuận, Huyện Củ Chi và Huyện Bình Chánh.

¹⁶ Tiêu biểu như tọa đàm “Quản lý bắt nạt qua mạng”, “Hãy tranh luận, đừng tranh cãi” của Quận 1; hướng dẫn kỹ năng tin học thông qua videoclip lập trình Scratch cho học sinh tiểu học của Quận 12; các minigame, sân chơi, hội thi trực tuyến dành cho các chiến sĩ Hoa phượng đỏ của Quận 5, quận Phú Nhuận, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.

trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn Thành phố cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày cao điểm¹⁷.

2.3. Hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tham gia đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19:

2.3.1. Cấp Thành:

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chiến sĩ chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K, các chỉ thị, quy định trong phòng, chống dịch, triển khai các hoạt động huy động sự tham gia của chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch như:

- Phát động trong toàn thể chiến sĩ hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tham gia nhắn tin đóng góp “quỹ vắc-xin phòng Covid-19” của Chính phủ với sự tham gia của **8.076** chiến sĩ với tổng số tiền đóng góp hơn **198.528.000** đồng.

- Vận động chiến sĩ tình nguyện chia sẻ ấn phẩm về việc vận động đóng góp kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 chăm lo người dân khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh và vận động người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi đóng góp “quỹ vắc-xin phòng Covid-19” của Chính phủ do Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam - Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh thực hiện với hơn **2.000** lượt thích và **13.000** lượt chia sẻ tiếp cận đến hơn **500.000** người trên trang cộng đồng của chiến dịch.

- Triển khai các hoạt động tình nguyện trực tuyến tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19¹⁸.

- Điều động chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ tham gia hỗ trợ công tác hậu cần của đội hình tình nguyện viên phản ứng nhanh cấp Thành, các đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc-xin phòng chống Covid-19 với hơn **500** lượt chiến sĩ tham gia.

2.3.2. Cấp cơ sở:

Các cơ sở Đoàn đã vận động, tiếp nhận nguồn lực phòng, chống dịch quy ra tiền mặt với tổng giá trị **3.714.170.000** đồng bao gồm gạo, mì gói, trứng, sữa, rau củ quả, vật tư y tế, bánh, kẹo... để thực hiện các nội dung trong Chiến dịch.

Chú trọng công tác chăm lo cho các đối tượng khó khăn trong xã hội¹⁹, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế, đoàn viên, thanh niên trong các khu vực cách ly, phong tỏa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả, ý

¹⁷ Diễn hình như Đoàn trường THPT Võ Thị Sáu trao tặng 120 móc đeo khẩu trang đến lực lượng chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Quận Bình Thạnh, 800 móc đeo khẩu trang cho Quận Đoàn Bình Thạnh; các bộ ấn phẩm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” của các Đoàn trường THPT; hoạt động thi trực tuyến “ENGLISH CAMP 2021 - AMAZING RACE” chủ đề “Văn Hoá Nam Bộ - Culture in the Southern Vietnam” do Đoàn trường THPT Phú Nhuận tổ chức; sản phẩm tuyên truyền “Viet Nam I Love” của Trường THCS Lê Văn Tám;...

¹⁸ Các hoạt động được triển khai như Mở rộng vùng xanh - Đẩy lùi Covid-19; Ở nhà mùa dịch; Thành phố nghĩa tình - Không ai bị bỏ lại phía sau; Cảm ơn lực lượng tuyến đầu trong dịch bệnh; Kết nối yêu thương - vui bước đến trường;...

¹⁹ Trao tặng 8.082 phần quà với tổng trị giá **1.544.200.000** đồng.

nghĩa xã hội cao, được người dân và chính quyền các cấp ghi nhận thông qua nhiều hoạt động thiết thực như vận động hiến máu tình nguyện²⁰, hướng dẫn thủ tục, giúp đỡ người dân khai báo y tế, đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19, ra quân đội hình hỗ trợ người dân tại các khu phong tỏa, khu cách ly, tổ chức đi chợ thay người dân, hỗ trợ các điểm bán hàng nhu yếu phẩm, gian hàng 0 đồng, trao tặng nhu yếu phẩm cho người yếu thế, người cách ly... Tổ chức làm và trao tặng hơn **15.000** kính chắn giọt bắn, **17.000** thanh cài và hỗ trợ chuẩn bị hơn **50.000** suất ăn nghĩa tình trong suốt chiến dịch,...

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ tình nguyện tham gia nhiều hoạt động như hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc-xin; nhập liệu, trực chốt giao thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; tham gia các đội hình ATM Gạo, ATM Nhu yếu phẩm, ATM Oxy, gian hàng 0 đồng, đi chợ giúp người dân,... Nhiều đơn vị triển khai các mô hình, giải pháp tham gia công tác phòng, chống dịch²¹ trong đó tiêu biểu có mô hình nổi bật như Mô hình Xe gạo yêu thương của Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ Quận Bình Thạnh²², Mô hình chiến sĩ đi chợ giúp người dân của Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ Quận 1²³,...

Các sản phẩm tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh được các cơ sở đầu tư với đa dạng nội dung, hình thức thể hiện²⁴ góp phần vận động chiến sĩ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch để góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

2.4. Các nội dung, hoạt động phong trào khác:

2.4.1. Các hoạt động đồng hành cùng chiến sĩ:

Phát động gửi thông điệp “Ngàn lời chúc sĩ tử 2K3 cố lên” thông qua ứng dụng chatbot Messenger với hơn **5.000** lời chúc được khởi tạo động viên tinh thần các bạn học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thực hiện **02** số phát sóng trực tuyến Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”²⁵.

Phát động chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ đăng ký ý tưởng, sáng kiến trên cổng thông tin Ý tưởng sáng tạo TP. Hồ Chí Minh. Kết quả, có **4.494** ý

²⁰ Tổ chức **04** chương trình hiến máu tình nguyện với **230** chiến sĩ tham gia thu về **346** đơn vị máu.

²¹ Một số mô hình được triển khai: Đội hình “Shipper 0 đồng” của Quận 11; Khép cửa đọc sách, Trao gửi yêu thương - Cùng em đến trường của Quận Phú Nhuận; Đội hình giao com tuyến đầu của Quận Tân Bình; mô hình “Bánh mì 0 đồng” của Huyện Củ Chi;...

²² Với thông điệp “Cùng chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”, chương trình được diễn ra hằng ngày, Xe gạo sẽ đi đến các phường trên địa bàn Quận để trao tặng gạo miễn phí cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả từ ngày 05/6/2021 đến ngày 15/8/2021, Chương trình đã trao tặng **29.015** kg gạo (15.000đ/kg) đến **3.630** người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận với tổng kinh phí **435.225.000** đồng.

²³ Đội hình vận hành với **20** chiến sĩ nòng cốt. Người dân đăng ký nhu cầu mua sắm thực phẩm, vật dụng thiết yếu bằng 03 hình thức tại đường link được đăng tải trên trang cộng đồng Tuổi trẻ Quận 1, qua phần mềm GoBus chuyển đổi hoặc đường dây nóng của Quận Đoàn 1. Đội hình nhận được sự hỗ trợ và phối hợp của các siêu thị và cửa hàng tiện lợi như Coop Mart, Bách hóa xanh,... Sau gần 02 tháng vận hành, đội hình đã thực hiện được hỗ trợ **1.050** đơn hàng góp phần giảm được số lượng người dân ra đường khi thực hiện Chỉ thị 16.

²⁴ Tiêu biểu như sản phẩm tuyên truyền của các đơn vị: THPT An Nhơn Tây (Huyện Củ Chi), THPT Nguyễn Hữu Cầu (Huyện Hóc Môn), THPT Võ Văn Kiệt (Quận 8), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3), THPT Marie Curie (Quận 3), THPT Bình Phú (Quận 6), THPT Linh Trung (TP. Thủ Đức),...

²⁵ Với hơn **1.700** lượt thích, **4.600** lượt bình luận, hơn **1.168** lượt chia sẻ với **31.000** lượt xem và **85.000** người tiếp cận trên trang cộng đồng của Chiến dịch.

tưởng, sáng kiến được ghi nhận trên cổng thông tin tại chuyên mục chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp Thành.

Phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ triển khai tập huấn trực tuyến cho chiến sĩ với chủ đề “Phương pháp tư duy sáng tạo” và chương trình tập huấn trực tuyến “Định hướng tìm kiếm và xây dựng ý tưởng sáng tạo” dành cho chiến sĩ tình nguyện. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Chiến dịch cũng phối hợp với Trung tâm thực chuỗi chương trình truyền thông “Kỷ nguyên chuyển đổi số”²⁶, tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Thế hệ Z trong Kỷ nguyên Chuyển đổi số - Bạn ở đâu?”²⁷ nhằm trang bị kiến thức số và kỹ năng số, cung cấp thông tin về quá trình chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay cho chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ.

Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thực hiện 05 chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội trực tuyến²⁸ cho chiến sĩ.

Phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên thực hiện 05 số phát sóng Âm nhạc dân tộc học đường trực tuyến²⁹ tìm hiểu, trang bị cho chiến sĩ kiến thức về các nhạc cụ dân tộc.

Phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ tổ chức cuộc thi thiết kế “Không gian sáng tạo trẻ trường tôi” đến các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX nhằm tìm kiếm ý tưởng thực hiện thành lập các “không gian sáng tạo trẻ” tại các trường học. Cuộc thi thu hút 28 đề tài đến từ các trường THPT thuộc 13 Quận, Huyện Đoàn, Thành Đoàn TP. Thủ Đức và tỉnh Đắk Lắk tham dự.

2.4.2. Hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tác hại ma túy:

Phối hợp với Ban Chỉ huy các chiến dịch tình nguyện hè năm 2021 tổ chức ngày cao điểm trực tuyến “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” năm 2021 triển khai trên trang cộng đồng của chiến dịch.

Ban Chỉ huy chiến dịch các cơ sở triển khai các đội hình tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, đội hình phản ứng nhanh tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phối hợp với lực lượng chức năng, Tổ An toàn Covid-19 cộng đồng tham gia điều tiết giao thông tại các khu vực phong tỏa, cách ly, hỗ trợ chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố trong việc nhắc nhở, hướng dẫn người dân tuân thủ luật giao thông và hạn chế di chuyển ra đường khi không thực sự cần thiết³⁰...

²⁶ Xây dựng các video clip ngắn tìm hiểu về các chủ đề trong kỷ nguyên chuyển đổi số bao gồm Khái niệm “Chuyển đổi số”, Dữ liệu lớn (Big data), Internet kết nối vạn vật (IOT), trí tuệ nhân tạo (AI).

²⁷ Chương trình giao lưu với khách mời là đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số để mang đến cho chiến sĩ những góc nhìn gần gũi, cung cấp kiến thức về xu hướng chuyển đổi số và những việc thanh niên có thể tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Chương trình đã thu hút 12.000 lượt xem với gần 50.000 lượt tiếp cận.

²⁸ Với các chuyên đề: Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè; Kỹ năng ứng xử và sử dụng mạng xã hội hiệu quả; Kỹ năng thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy, chữa cháy; Kỹ năng phân biệt hành vi hợp lý và chưa hợp lý; Tự học hiệu quả và rèn luyện sức khỏe. Các chuyên đề thu hút hơn 56.300 lượt xem trực tuyến và tiếp cận với hơn 238.700 người.

²⁹ Các chủ đề triển khai thực hiện: Tiếng đàn bầu - Hồn Việt; Sáo trúc - Tiếng vọng quê hương; Nét nhụy cầm; Cảm xúc nguyệt cầm; Tỳ bà Việt - Hơi thở mới.

³⁰ Trong Chiến dịch có 39 đội hình xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông với 235 chiến sĩ tham gia.

Phối hợp với Ban Chỉ huy các chiến dịch tình nguyện hè năm 2021 tổ chức Ngày cao điểm với Chương trình trực tuyến “Chiến sĩ tình nguyện chung tay phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội” năm 2021 phát sóng trực tuyến trên trang cộng đồng của chiến dịch với hơn **21.600** lượt xem, hơn **10.000** lượt tiếp cận và tương tác trực tuyến.

Vận động chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ma túy do Nhà Văn hóa Thanh niên phối hợp với Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh tổ chức với hơn **3.000** lượt chiến sĩ.

Bên cạnh đó, các cơ sở cũng thực hiện các sản phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông³¹ và phòng, chống tác hại của ma túy³² đăng tải trên mạng xã hội của đơn vị và cấp Thành.

2.4.3. Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”:

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ gắn với Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội”, chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ đã tham gia, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Bà Mẹ phong trào, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các vùng biên giới, biển, đảo, trao tặng học bổng, quà cho con em thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách...³³

Phối hợp với Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tổ chức cuộc thi viết “Mệnh lệnh từ trái tim - Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước” từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2021 với gần **1.000** bài dự thi đến từ chiến sĩ tình nguyện hè và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, cấp Thành cũng triển khai các hoạt động tình nguyện trực tuyến hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ³⁴.

2.4.4. Hoạt động chăm lo học sinh, thiếu nhi:

Hoạt động chăm lo cho học sinh, thiếu nhi được tổ chức đa dạng, xuyên suốt trong thời gian diễn ra chiến dịch và tập trung trong Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu” và Ngày hoạt động cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc”.

³¹ Một số đơn vị thực hiện: THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Quận 1), THPT Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4), THPT Nguyễn Tất Thành (Quận 6), THPT Võ Thị Sáu (Quận Bình Thạnh), THPT Hàn Thuyên (Quận Phú Nhuận), THPT Lê Trọng Tấn (Quận Tân Phú)...

³² Một số đơn vị thực hiện: THPT Bà Điểm (Huyện Hóc Môn), THPT Võ Văn Kiệt (Quận 8), THPT Ernst Thalmann (Quận 1), THPT Hàn Thuyên (Quận Phú Nhuận), THPT Nguyễn Hữu Huân (TP. Thủ Đức), THPT Tam Phú (TP. Thủ Đức), THPT Gia Định (Quận Tân Phú)...

³³ Tổ chức **822** lần thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, Bà Mẹ phong trào, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các vùng biên giới, biển, đảo, trao tặng hơn **120** phần quà, **53** suất học bổng cho con em gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các vùng biên giới, biển, đảo... với tổng kinh phí **595.100.000** đồng.

³⁴ Một số hoạt động như hoạt động Thank you Việt Nam - lời cảm ơn đến những anh hùng, thương binh, liệt sĩ; hoạt động Thắp nến tri ân - Triển khai hình thức “Ngọn nến điện tử” tuyên truyền đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội vào ngày 27/7/2021 để hưởng ứng việc tri ân; hoạt động Tự hào tuổi trẻ Việt Nam - chia sẻ về các tấm gương anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi,...

Cấp Thành triển khai các hoạt động vận động chiến sĩ hỗ trợ học sinh, thiếu nhi trong dịp hè với các hoạt động như ôn tập kiến thức, rèn luyện sức khỏe, vui học tiếng Anh,...³⁵

Ban Chỉ huy các Quận, Huyện Đoàn, Thành Đoàn TP. Thủ Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo, tập trung tổ chức chăm lo cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thiếu nhi trong các khu cách ly, khu phong tỏa y tế, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập³⁶.

2.5. **Củng cố và phát triển lực lượng:**

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cấp Thành và cơ sở tập hợp lực lượng tham gia chủ yếu trên không gian mạng gắn với các hoạt động tình nguyện trực tuyến và tích cực vận động chiến sĩ tham gia các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị. Trong chiến dịch, đã có **147** chiến sĩ là đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có **84** đảng viên mới được kết nạp trong chiến dịch với **16** chiến sĩ là học sinh THPT, Trung tâm GDNN - GDTX, **68** chiến sĩ là giáo viên trẻ các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Thành phố. Công tác tổ chức Lễ kết nạp được điều chỉnh quy mô để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch nhưng vẫn mang tính trang trọng, một số chiến sĩ được tổ chức kết nạp Đảng ngay tại địa bàn đang tham gia các hoạt động phòng chống dịch, công tác tuyên truyền được đảm bảo kịp thời. Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Thành kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn tham dự, động viên và tặng quà chúc mừng các đảng viên trẻ được kết nạp trong chiến dịch. Bên cạnh đó, đã có **2.642** chiến sĩ là thanh niên được kết nạp Đoàn trong khuôn khổ chiến dịch.

IV. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHIẾN DỊCH:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả	Tỷ lệ
1	Tổ chức ít nhất 10 chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” dành cho học sinh.	08 chương trình	80% Không đạt
2	Tổ chức ít nhất 44 hành trình “Thành phố tôi yêu” dành cho học sinh.	06 hành trình	13,6% Không đạt
3	Tổ chức ít nhất 30 hành trình “Tuổi trẻ tiếp bước”.	08 hành trình	26,7% Không đạt
4	Trồng mới 10.000 cây xanh.	2022 cây xanh	20,2% Không đạt
5	Tổ chức ít nhất 180 sân chơi “Khoa học vui”; “Vui học tiếng Anh”; “Văn hoá giao thông” dành cho thiếu nhi.	183 sân chơi	101,7% Đạt
6	Vận động chiến sĩ Hoa phượng đỏ đề xuất 2.000 ý tưởng, sáng kiến.	8.507 ý tưởng, sáng kiến	425,4% Đạt
7	Tổ chức ít nhất 120 chương trình hỗ trợ chăm	53 chương trình	44,2%

³⁵ Các hoạt động đã triển khai: Chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ vì đàn em thân yêu; Review “Quyển sách em yêu”; “Mỗi chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ là một phụ trách thiếu nhi”; “Hè vui cho em”; Sing English Song;...

³⁶ Các cơ sở đã trao tặng **9.199** phần quà, **274** phần học bổng cho **9.393** em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là **2.166.300.000** đồng.

	lo trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.		Không đạt
8	Xây mới 01 nhà tình bạn dành cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ có hoàn cảnh khó khăn.	03 căn nhà ³⁷	300,0% Đạt
9	Tổ chức 200 chương trình trang bị, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội;	66 chương trình	24,0% Không đạt
	Có ít nhất 10.000 lượt học sinh THPT, Trung tâm GDNN - GDTX được trang bị, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội.	19.386 lượt	193,9% Đạt
10	100% chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ được phổ biến, trang bị kiến thức về chuyên đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh.	15.089/16.339 chiến sĩ	92,3% Không đạt
11	Thành lập ít nhất 22 “Không gian sáng tạo trẻ” tại trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX.	28 không gian ³⁸	127,3% Đạt
12	Tổ chức ít nhất 30 hành trình trải nghiệm thực tế cho học sinh THPT, Trung tâm GDNN - GDTX.	03 hành trình	10,0% Không đạt
13	Kết nạp mới 1.500 đoàn viên mới là chiến sĩ Hoa phượng đỏ.	2.642 chiến sĩ ³⁹	176,1% Đạt
14	Tổ chức kết nạp Đảng cho 15 chiến sĩ trong chiến dịch;	84 chiến sĩ	560,0% Đạt
	Có ít nhất 05 chiến sĩ là học sinh được kết nạp Đảng.	16 chiến sĩ ⁴⁰	320,0% Đạt

V. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH:

1. Mặt thành công:

Kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu điều chỉnh chủ yếu theo phương thức trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh, có sự đầu tư về nội dung và hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội, được triển khai thường xuyên, đổi mới.

Công tác tuyên truyền đảm bảo tính kịp thời, sáng tạo, đầu tư các tuyến tin bài, nội dung từ cấp Thành đến cấp cơ sở thường xuyên, liên tục thu hút sự tiếp cận, tương tác và chia sẻ của đông đảo chiến sĩ.

Công tác phát triển lực lượng được đảm bảo trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các chỉ tiêu liên quan đến kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn đều vượt so với chỉ tiêu đề ra. Nhiều đơn vị đã nỗ lực tham mưu có hiệu quả công tác phát

³⁷ Trong đó: 01 căn do Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ Quận Tân Bình trao tặng cho chiến sĩ Huỳnh Thanh Phúc Thịnh và Huỳnh Thanh Phúc Thanh (học sinh lớp 11A2, trường THPT Phước Kiển, huyện Nhà Bè); 02 căn từ nguồn “Nhà Nhân Ái” của Chương trình Thank you Việt Nam do Trung ương Đoàn triển khai sẽ triển khai thực hiện sau Chiến dịch.

³⁸ Số liệu tính trên số lượng đề tài hợp lệ của các đơn vị tham dự cuộc thi “Thiết kế không gian sáng tạo trẻ trường tôi” do Ban Chỉ huy cấp Thành phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ triển khai.

³⁹ Số liệu tính trên tổng số lượng chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ là thanh niên được kết nạp Đoàn có Nghị quyết chuẩn y kết nạp trong Chiến dịch. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên hầu hết các đơn vị không tổ chức Lễ kết nạp Đoàn.

⁴⁰ Trong đó có 15 học sinh THPT, 01 học sinh Trung tâm GDNN - GDTX (Quận Tân Phú).

triển đảng viên từ học sinh, trong đó có phát triển Đảng cho chiến sĩ tích cực tham gia hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Phối hợp tốt với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động trong suốt chiến dịch.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc” đạt được hiệu quả trong việc tạo môi trường để triển khai đồng loạt các hoạt động từ cấp Thành đến cấp cơ sở phát huy hình ảnh của chiến sĩ Hoa phượng đỏ trong các hoạt động tham gia phòng chống dịch, tình nguyện vì cộng đồng, chăm lo cho các đối tượng khó khăn.

2. Mặt hạn chế, lưu ý:

Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài không thể tổ chức các hoạt động trực tiếp diễn ra trong hầu hết thời gian triển khai chiến dịch khiến nhiều nội dung được xác lập không đảm bảo thực hiện, không đảm bảo tiến độ, dồn về giai đoạn cuối chiến dịch.

Việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu chưa phù hợp với tình hình thực tiễn⁴¹ đòi hỏi yêu cầu phải đảm bảo tính khoa học và tính hợp lý, rà soát kỹ lưỡng và có tính dự báo trong xác lập chỉ tiêu nhất là các chỉ tiêu liên quan đến công tác xây dựng lực lượng trong chiến dịch đồng thời có phương án điều chỉnh hệ thống chỉ tiêu đã xác lập phù hợp với điều kiện khách quan để đảm bảo thực hiện.

Một số nội dung triển khai trong chiến dịch chưa được đầu tư bài bản và có chiều sâu, chưa tập hợp các chiến sĩ tích cực để trở thành lực lượng nòng cốt, đóng góp ý tưởng, sáng kiến cho việc triển khai các hoạt động. Thời gian diễn ra chiến dịch tương đối dài, mật độ triển khai các hoạt động dày nên một số nội dung chưa đạt kết quả mong muốn. Những nội dung mới, các hoạt động trực tuyến cơ bản phát huy được hiệu quả, tiếp cận tốt với chiến sĩ nhưng cần có sự nghiên cứu, đầu tư thêm và gắn với giải quyết các vấn đề mới, đòi hỏi thực tiễn trong đối tượng của chiến dịch.

Công tác vận động các nguồn lực xã hội để triển khai các nội dung ngoài công tác phòng, chống dịch còn hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Nơi nhận:

- TW Đoàn: Ban TNTH, VP;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Sở GD&ĐT: Ban Giám đốc, Phòng Chính trị tư tưởng;
- Thành Đoàn: các Ban - VP, ĐVSN;
- Quận - Huyện Đoàn, Thành Đoàn TP. Thủ Đức;
- Đoàn trường ĐH KHTN - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh;
- Ban Chỉ huy chiến dịch;
- Lưu (VT-LT).

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Ngô Minh Hải

⁴¹ Có 08/14 chỉ tiêu không đạt (chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tổ chức hoạt động trực tiếp), các chỉ tiêu liên quan đến công tác phát triển lực lượng vượt chỉ tiêu tỷ lệ cao (do chưa có sự rà soát, khảo sát đầu chiến dịch).

